

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 13 ก.ย. 2561 Page :

12

No :

มาตรการลงโทษอิหร่านของสหรัฐฯ อาจดันราคาน้ำมันแตะ 100 เหรียญ

ปีเรินบีบี - นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำมันชี้ มาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมพลังงานอิหร่านซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อาจมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาน้ำมันสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันจะแตะที่ระดับนั้นขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐฯ และจีนแก้ปัญหาความแตกต่างทางการค้าได้เร็วเพียงไร หากตกลงกันได้ ราคาน้ำมันมีแต่จะพุ่งขึ้นอย่างเดียว

ราคาน้ำมันได้ปรับตัวขึ้นเมื่อวันพุธหลังจากที่มีรายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง และมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าซัพพลายจะตึงตัว ในขณะที่เดียวกันผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญของรัสเซียเตือนว่าตลาดทั่วโลกเปราะบาง

ตราสารน้ำมันดิบยูเอส เวสต์ เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (ดับเบิลยูทีไอ) อยู่ที่ 69.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นจากการตกลงซื้อขายครั้งสุดท้าย 1% และได้ปรับตัวขึ้น 2.5% ในวันอังคาร ส่วนตราสารน้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวขึ้น 30 เซนต์ หรือ 0.4% เป็น 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ได้ปรับตัว

ขึ้น 4 วันติดต่อกันโดยปรับตัวขึ้น 2.2% เมื่อวันอังคาร

เฟอริตัน เฟซารากิ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทเพกต์โกลบอล อีเนอร์จี้กล่าวว่า หากไม่มีมาตรการลงโทษต่ออิหร่าน ราคาน้ำมันจะขึ้นไปแค่ 70 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านี้เล็กน้อย แต่ในขณะที่การชู้ใช้มาตรการลงโทษเป็นเรื่องจริงและเหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 เดือน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำมันให้มีราคาสูงขึ้นมาก

"ราคาที่สูงขึ้นจะต้องโทษคณะบริหารของทรัมป์เท่านั้น ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้มากหากมาตรการลงโทษมีผลและมีกรบบังคับใช้อย่างถูกต้อง" เฟซารากิ กล่าว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และได้ส่งผลให้มีการประกาศใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อภาคการเงิน รถยนต์ การบิน และโลหะของอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้กำหนดเส้นตายในวันที่ 4 พฤศจิกายนให้ผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านหยุดซื้อน้ำมันโดยสิ้นเชิงเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐฯ

เฟซารากิ กล่าวว่า ในขณะที่อิหร่านเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลก การตัดซัพพลายน้ำมันของอิหร่านออกจากตลาดทั้งหมด จะทำให้ราคาน้ำมันสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะว่าผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่น ๆ อาจไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างได้โดยง่าย

ทรัมป์ได้ทวีตเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า ราคาพลังงานสูงเกินไปและเรียกร้องให้องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ลดราคาลง แต่เฟซารากิกล่าวว่า โอเปกและรัสเซียไม่มีขีดความสามารถในการสำรองน้ำมันที่จะเพิ่มซัพพลายให้มากขึ้นอีกได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตน้ำมันในชั้นหินของสหรัฐฯ ก็กำลังผลิตใกล้ขีดความสามารถสูงสุดแล้ว และถือเป็นเรื่องผิดพลาดที่จะเชื่อว่าน้ำมันในชั้นหินของสหรัฐฯ จะสามารถเติมเต็มช่องว่างของอิหร่านได้

เฟซารากิ ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันจะแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐฯ และจีนแก้ปัญหาความแตกต่างทางการค้าได้เร็วเพียงไร เนื่องจากความขัดแย้งของสองเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลกได้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และหากมันทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลกลดลง อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซก็จะซบเซาลงไปด้วย

"ในขณะนี้สิ่งที่กำลังรั้งไม่ให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นคือความกลัวทางเศรษฐกิจมหภาค หากจีนและสหรัฐฯ ตกลงกันได้ ราคาน้ำมันมีแต่จะปรับตัวขึ้น" เฟซารากิ กล่าว ■